

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp hiệu quả, bền vững

Tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được đánh giá là đã có chuyển biến tích cực, nhiều HTX nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển. Tuy nhiên, so với mục tiêu và yêu cầu phát triển kinh tế tập thể, HTX, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ để các HTX nông nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững hơn.

KỶ 1: “LÀM MỚI” TỪ PHÍA HỢP TÁC XÃ



Sản xuất vụ đông tại xã Diệp Nông (Hưng Hà).

Nhờ vận dụng linh hoạt Luật Hợp tác xã năm 2012, nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn của địa phương.

HTX DVNN xã Thụy Dương (Thái Thụy) có 1.546 hộ thành viên với 3.509 lao động; số cán bộ, nhân viên hoạt động trong bộ máy HTX là 39 người, trong đó có 8 cán bộ quản lý, điều hành chung. Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2012 và các chủ trương, chính sách về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể và thực tiễn tại địa phương, Hội đồng quản trị cũng cần bộ HTX xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả chương án sản xuất, kinh doanh; phát huy tối đa những thuận lợi sẵn có, những cây trồng truyền thống (lúa, các loại rau màu...), đẩy mạnh phát triển sản xuất theo nhu cầu của thị trường; thực hiện liên kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm khoai tây, dưa chuột, salad, lúa sạch với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; liên kết trồng lúa giống với Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinH Seed với diện tích 80ha tạo đầu ra sản phẩm lúa ổn định cho thành viên HTX. Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đưa giống lúa cho năng suất cao vào sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; BC15, TRR25, Bắc thơm số 7, nếp



HTX SXKD DVNN xã Vũ An (Kiến Xương) thu mua dưa gang xuất khẩu.

N87, 100%, cấy lúa bằng hiệu ứng đường biên và cấy thưa theo băng; đưa giống bò lai Sind có giá trị cao vào chăn nuôi; thực hiện chuyển đổi vùng đất chua, trung để nuôi trồng thủy sản, gia súc, gia cầm và giống cây mới với diện tích hơn 20ha. Đặc biệt, HTX thực hiện ký hợp đồng dịch vụ làm đất, thu hoạch lúa với các chủ máy cho toàn bộ diện tích gieo cấy lúa trong xã, giúp giảm chi phí đầu vào từ 20.000 - 30.000 đồng/sào, tiết kiệm gần 1 tỷ đồng/năm cho thành viên. Xác định các khâu dịch vụ kinh doanh là điều kiện quyết định cho kinh tế HTX trong nền kinh tế thị trường đồng thời cũng khẳng định sự đổi mới phương thức hoạt động nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của thành viên,

trong những năm qua, HTX SXKD DVNN xã Bình Định (Kiến Xương) đã mở rộng và nâng cao chất lượng phục vụ của các dịch vụ. Hiện HTX hoạt động với 12 dịch vụ, trong đó bao tiêu sản phẩm cho thành viên là dịch vụ tiêu biểu, trở thành mô hình điển của huyện. Ông Trần Thanh Sơn, Giám đốc HTX cho biết: Với diện tích bao tiêu sản phẩm bán đầu của HTX năm 2008 là 15ha với 80 hộ tham gia thì đến năm 2018 đã quy hoạch được 6 vùng canh đồng mẫu với 300ha và 1.985 hộ tham gia, tổng sản lượng đạt trên 10.200 tấn, tăng giá trị sản phẩm cho thành viên lên 1,5 lần. HTX được công ty chi hỗ trợ kinh phí điều hành 350 đồng/kg nên có nguồn kinh phí khá lớn để tích lũy và đầu tư

cho các dịch vụ khác phát triển. Dự kiến năm 2019 tiêu thụ trên 1.000 tấn lúa giống, lúa hàng hóa. Năm bắt được nhu cầu của thành viên, nhiều dịch vụ mới được thành lập và kinh doanh có hiệu quả: dịch vụ tin dụng nội bộ, dịch vụ môi trường (thu gom và xử lý rác thải), dịch vụ máy nông nghiệp... Doanh thu các dịch vụ kinh doanh của HTX hàng năm có sự tăng trưởng, năm 2010 là 3,9 tỷ đồng, đến năm 2018 đạt 12,7 tỷ đồng, lợi nhuận mỗi năm đạt từ 200 - 300 triệu đồng.

Theo thống kê của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, toàn tỉnh hiện có 327 HTX nông nghiệp trong đó có 316 HTX SXKD DVNN tổng hợp, 3 HTX nuôi trồng thủy sản, 5 HTX chăn nuôi, 3 HTX trồng trọt. Ngoài ra, toàn tỉnh có 1 liên hiệp HTX, 130 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Hàng năm, các HTX nông nghiệp đều rà soát, phân loại, đánh giá hiệu quả hoạt động; hỗ trợ tư vấn xây dựng phương án hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ bảo đảm hiệu quả, xác định những lĩnh vực và sản phẩm tham gia hợp tác liên kết với các hộ thành viên và với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản, bàn bạc thống nhất tại hội nghị thành viên để tổ chức thực hiện. Các HTX và các địa phương tạo điều kiện thu hút cán bộ trẻ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc lâu dài tại HTX nhằm bổ sung nhân lực quản lý có năng lực, bảo đảm thực hiện hiệu quả phương án sản xuất, kinh doanh. Các HTX nông nghiệp tập trung nâng cao chất lượng phục vụ và phát triển quy mô các dịch vụ đang có cũng như phát triển thêm các dịch vụ mới, trong đó tập trung vào dịch vụ cung ứng vật tư đầu vào và các loại dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Bình quân mỗi HTX thực hiện 4 - 5 khâu dịch vụ, nhiều HTX đã nâng động mở rộng thêm các loại hình dịch vụ mới: tin dụng nội bộ, làm đất, môi trường... Doanh thu bình quân của một HTX ước đạt 1,4 tỷ đồng, lãi bình quân ước đạt 83 triệu đồng/HTX/năm. Kết quả phân loại HTX năm 2018 của Chi cục Phát triển nông thôn: 32 HTX xếp loại tốt, 231 HTX xếp loại khá, 55 HTX trung bình và 3 HTX xếp loại yếu.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, trong lĩnh vực nông nghiệp, số HTX làm nhiều khâu dịch vụ, áp dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung... có xu hướng tăng lên. Đã xuất hiện một số mô hình HTX kiểu mới, sản xuất, chăn nuôi hữu cơ gắn với chuỗi giá trị. Các HTX giải quyết nhiều việc làm cho người lao động góp phần làm giảm tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gia tăng sự gắn kết cộng đồng; thu nhập của người lao động trong các HTX từng bước ổn định, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên.

(còn nữa)
NGÂN HUYNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

* Sáng ngày 6/11, UBND tỉnh họp nghe Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh báo cáo kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm từ ngày 1 - 31/10/2019. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố dự họp.

Từ ngày 1/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính thức triển khai việc giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” đối với hơn 80% TTHC được công bố thực hiện. Quy trình giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” được thực hiện đúng kế hoạch đề ra, tăng hiệu quả làm việc, tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho tổ chức, cá nhân đến làm việc.

Do được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, áp dụng khoa học và công nghệ thông tin trong các hoạt động tại Trung tâm nên việc giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành bảo đảm thời gian theo quy định, rõ ràng theo từng quy trình, công khai từng thủ tục, hướng dẫn, nhận, thẩm định, giải quyết, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả cho công dân, tổ chức chính xác, thuận lợi, nhanh chóng, đúng tiến độ.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm cơ bản đáp ứng yêu cầu về trình độ, điều kiện theo quy định; quá trình làm việc đã phát huy được năng lực, phẩm chất, thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, văn minh, văn hóa công sở, tác phong, lễ lối làm việc khoa học, lịch sự, chuyên nghiệp và thân thiện.

Kết quả ghi nhận sau 1 tháng thực hiện, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận mới 3.857 hồ sơ, trong đó 2.345 hồ sơ được giải quyết, đạt 100% trước và đúng hạn; 716 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó đã giải quyết 600 hồ sơ, đạt 100% giải quyết trước và đúng hạn. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp nhận 2.282 hồ sơ theo phương án “5 tại chỗ” trên tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: rất tốt chiếm 50%, tốt chiếm 50%; đánh giá về mức độ hài lòng chung: rất hài lòng chiếm 63%, hài lòng chiếm 37%...

Tại cuộc họp, đại biểu các sở, ban, ngành của tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết TTHC theo phương án

“5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả bước đầu trong giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các sở, ban, ngành tập trung thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” theo kế hoạch đã được phê duyệt... phần đầu hết năm 2019 có 100% TTHC được thực hiện tại Trung tâm.

Chọn, cử những cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ, có tinh thần trách nhiệm ra trực tại Trung tâm để nhận, thẩm định, giải quyết triệt để các TTHC, không gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến làm việc. Cùng với đó, cán bộ thanh tra làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các bộ phận trong Trung tâm, kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là tránh phát sinh tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy nhanh việc phân cấp ủy quyền và sử dụng chữ ký số trong giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ”; đồng thời, giải quyết tốt các vướng mắc phát sinh. Sở Nội vụ hướng dẫn việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành khi được cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Thái Bình giải quyết các vướng mắc liên quan. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh khẩn trương đề xuất việc sửa chữa một số hạng mục khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bàn giao mặt bằng, góp phần nhanh chóng ổn định chỗ làm việc, đưa hoạt động của Trung tâm vào nề nếp, hiệu quả.

* Sáng ngày 6/11, UBND tỉnh họp nghe việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung mức thu trong các cơ sở giáo dục công lập. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp.

Từ tháng 1/2014, thực hiện Quyết định số 2814/QĐ-UBND, ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh về quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập, tinh trạng làm thu tại các trường học trong tỉnh đã cơ bản được khắc phục. Tuy nhiên, sau 6 năm thực hiện, một số mức thu không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, không tạo thuận lợi cho các cơ sở giáo dục trong tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục. Vì vậy, sau khi kiểm tra thực tế, tập hợp, thống kê đề xuất, kiến

nghị của các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị UBND tỉnh cho phép bổ sung, điều chỉnh 4 điểm, mục trong Quyết định số 2814. Tại điểm C, mục 3, điều 2, bổ sung, sửa đổi các nội dung sau: Học thêm ngày thứ bảy đối với bậc học mầm non điều chỉnh mức thu từ 40.000 đồng/học sinh/tháng (4 ngày) lên 80.000 đồng/học sinh/tháng; học tin học sửa đổi thành học sinh có nhu cầu và thực hiện đến khi có đủ biên chế giáo viên; học thêm cấp THCS, THPT và trung tâm GDTX từ 10.000 đồng/buổi/học sinh lên 15.000 đồng/buổi/học sinh; tiền coi xe đạp từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng/học sinh/tháng; giữ nguyên khoản thu sửa chữa nhà, mua sắm trang thiết bị. Quy định rõ về quyền góp của ban đại diện cha mẹ học sinh và việc tiếp nhận tài trợ của các cơ sở giáo dục công lập.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những mặt tích cực của Quyết định số 2814 trong 6 năm qua, tuy nhiên đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại như: cơ sở vật chất xuống cấp, không phù hợp với cấp học; đời sống của một bộ phận giáo viên còn thấp... Về các đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với điều chỉnh mức thu học thêm đối với cấp THCS, THPT và trung tâm GDTX và mức thu học thêm đối với bậc học mầm non; quy định về việc tiếp nhận tài trợ của các cơ sở giáo dục công lập. Tại điểm C, mục 3, điều 2, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần bộ “học thêm hè” đối với bậc học mầm non; giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu các văn bản về dự kiến mức thu coi xe đạp là 7.000 đồng/học sinh/tháng, xe điện là 12.000 đồng/học sinh/tháng; sửa cụm từ học tin học (học sinh có nhu cầu và thực hiện đến khi có đủ giáo viên biên chế tin học) thành học tin học (học sinh có nhu cầu và thực hiện đối với giáo viên hợp đồng).

Đối với khoản thu sửa chữa nhà, mua sắm cơ sở vật chất, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao các ngành: Giáo dục, Tài chính, Tư pháp và 3 ban của HĐND tỉnh nghiên cứu các văn bản để thống nhất có hay không việc thực hiện khoản thu này. Về các khoản quyền góp từ ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các trường thực hiện theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung, sửa đổi lại bản báo cáo thuyết minh nhằm giải trình đầy đủ, chính xác các đề nghị về các khoản thu, mức thu trước khi trình HĐND tỉnh.

TẮT ĐẠT - LAN ANH

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), toàn tỉnh hiện có 752 phương tiện thủy các loại, 1.027 phương tiện đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, 3 bến phà, 82 phương tiện chở khách qua sông, 226 phương tiện chài lưới trên sông, 12 phương tiện kinh doanh xăng dầu, 362 bến bãi kinh doanh, trung chuyển hàng hóa ven sông... Những năm qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh luôn được bảo đảm, tai nạn giao thông đường thủy giảm mạnh, nhiều năm không xảy ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tình trạng phương tiện không đăng ký, đăng kiểm an toàn kỹ thuật, không bảo đảm an toàn; người điều khiển phương tiện không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn; bến bãi kinh doanh ven sông không có giấy phép mở bến vẫn còn diễn ra khá phổ biến.

Thực hiện Kế hoạch số 3580/KH-C08-P10, ngày 22/8/2019 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật và bảo quản, sửa chữa phương tiện thủy nội địa, từ ngày 25/8 đến ngày 25/10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh)

Siết chặt kiểm soát phương tiện thủy nội địa

Sau 2 tháng mở đợt cao điểm kiểm tra các phương tiện thủy nội địa (từ ngày 25/8 đến ngày 25/10), theo đánh giá của lực lượng chức năng, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa của chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện đã từng bước được nâng lên, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh.

mở đợt cao điểm kiểm tra các phương tiện thủy nội địa; kết quả, đã kiểm tra 322 phương tiện thủy, trong đó có 85 lượt phương tiện chở khách ngang sông, 135 phương tiện khai thác cát, 26 phương tiện chở xăng dầu, 86 phương tiện vận tải các loại hàng hóa khác. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 390 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hạn hiệu lực, không có sổ danh bạ thuyền viên, không bố trí đủ số lượng thuyền viên, phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm, khai thác cát trái phép, người

điều khiển phương tiện không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn... Trung tá Đinh Văn Thanh, Đội trưởng Thủy đội sông Hồng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Trong đợt cao điểm kiểm tra các phương tiện thủy nội địa, Thủy đội sông Hồng đã xử lý 80 trường hợp vi phạm, trong đó 4 phương tiện không có đăng ký, 18 trường hợp không có đăng kiểm phương tiện, 26 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 37 trường hợp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực... Điển hình: Khoảng 21 giờ ngày 24/10, trên tuyến sông Hồng đoạn qua

địa phận xã Vũ Văn (Vũ Thư), bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thủy đội sông Hồng đã tạm giữ 8 phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép. Qua kiểm tra, tất cả các phương tiện trên đều không có đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. Hiện tất cả các phương tiện trên đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Phí Văn Tuyển, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông còn tuyên truyền,



Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

hướng dẫn thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa, Nghị định số 132/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa cho 898 chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, thuyền viên, chủ bến khách ngang sông. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tạo điều kiện, hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký, đăng kiểm, sửa

chữa phương tiện theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) còn phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 11 (Cục Đăng kiểm Việt Nam), Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở Giao thông Vận tải), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sao lục, trích các quy định, thủ tục hướng dẫn về đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa để phát cho trên 670 lượt chủ phương tiện. Trong thời gian tới,

lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục kiểm tra an toàn đối với các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh, tập trung kiểm tra về thiết bị cứu sinh, cứu đuối, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, công dụng, vận hoạt động của phương tiện... Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, hoàn cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa.

PHẠM HUNG